

KỶ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 27/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV thảo luận trực tuyến về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế; tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2020, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân trong 2 năm 2019 - 2020.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận một số cơ

chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Các đại biểu nhất trí ban hành cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho 4 tỉnh, thành phố và cho rằng việc ban hành nghị quyết sẽ tạo cơ chế, chính sách cũng như nguồn lực để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Các đại biểu đề nghị phải tổng kết những nơi đã thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù để thể chế hóa và áp dụng chung cho các tỉnh, thành phố về lao động, tổ chức bộ máy hành chính, dân cư, đất đai và tài nguyên... Các đại biểu cho rằng các dự thảo nghị quyết thiếu cơ chế, chính sách đặc thù riêng, như kinh

tế biển ở cả 4 tỉnh, thành phố hay tiềm năng du lịch của Thừa Thiên Huế. Các đại biểu cũng đề cập đến một số vấn đề về các nhóm cơ chế, chính sách đặc thù; quản lý, sử dụng rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50ha trở lên; thẩm quyền của Quốc hội liên quan đến rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; chính sách về dự nợ vay của ngân sách địa phương; giao thẩm quyền cho các địa phương ban hành mức phí, lệ phí...

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về những nội dung liên quan đến BHXH, BHYT. Đa số cử, đất đai và tài nguyên... Các đại biểu cho rằng các dự thảo nghị quyết thiếu cơ chế, chính sách đặc thù riêng, như kinh

biệt là nhóm đối tượng người lao động ở khu vực phi chính thức, nhóm tham gia BHXH tự nguyện; có giải pháp bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động, không để tình trạng người lao động không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp do yếu tố khách quan. Các đại biểu kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung theo hướng bỏ quy định lãi chậm nộp thay bằng quy định mức tiền phạt chậm nộp theo ngày để giải quyết nợ BHXH; linh hoạt trong quy định về thời gian tham gia BHXH tự nguyện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT đối với cơ quan BHXH và các

cơ sở khám chữa bệnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính nhằm phát triển y tế cơ sở, bác sĩ gia đình, tăng tỷ lệ thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT trong ngày, tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu nêu.

THU HIỆN

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 15

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thông báo: Những người đến, về từ huyện Trực Ninh, huyện Ý Yên, thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định và huyện Quốc Oai - thành phố Hà Nội hoặc tiếp xúc với những người của các địa phương trên trong thời gian từ ngày 20/10/2021 đến ngày 26/10/2021 liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất, các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phòng, chống dịch của tỉnh, huyện, xã để được tư vấn, hỗ trợ và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ TIẾP NHẬN THÔNG TIN

TT	ĐƠN VỊ	SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG
1	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh	02273.831.885
2	Trung tâm Y tế thành phố	0987.631.599 hoặc 0822.682.399
3	Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà	0987.923.219
4	Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ	0916.839.689
5	Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng	0332.287.777
6	Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy	0346.300.058 hoặc 0978.729.399
7	Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư	02273.616.202
8	Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải	0766400969 hoặc 0347547496
9	Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương	02273.821.818

BÁO CÁO ĐẦU KỶ QUY HOẠCH TỈNH THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

với khả năng cân đối, huy động nguồn nội lực và các nguồn lực từ bên ngoài trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời, liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong tỉnh và giữa tỉnh Thái Bình với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng cũng như trong cả nước, từ đó xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển nhanh và bền vững trên cả ba trụ cột là kinh tế, xã hội và môi trường.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn báo cáo đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh; các kịch bản phát triển; đề xuất quy hoạch đầu tư với các nội dung: phát triển mối liên kết vùng, phân vùng và thực hiện hành lang phát triển, phát triển đô thị, nông thôn, phát triển hệ thống giao thông và dịch vụ logistics, phòng án phát triển

không gian kinh tế, định hướng quy hoạch không gian biển, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cam ơn và đánh giá cao đơn vị tư vấn trong nước và nước ngoài, đặc biệt là đơn vị tư vấn nước ngoài đã rất trách nhiệm trong quá trình lập báo cáo đầu kỳ quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chủ động nắm bắt, nghiên cứu, phân tích thực trạng của tỉnh với các nội dung và hệ thống số liệu đạt chất lượng cao; đồng thời, đánh giá cao trách nhiệm của Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp

với đơn vị tư vấn để hoàn thành báo cáo đầu kỳ quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo cơ sở pháp lý và nền tảng quan trọng cho định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Các đại biểu đã cho thấy rõ bức tranh của tỉnh với những thành tựu đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các ngành kinh tế - xã hội mà nếu không đặt ra những yêu cầu mới có tính đột phá và quyết tâm thì sẽ không tạo được động lực phát triển cho tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời gian tới; có trách nhiệm tham gia vào quy hoạch tỉnh Thái Bình trên cơ

sở đặt trong tầm nhìn dài hạn, bối cảnh, xu hướng chung, huy động tối đa nguồn lực, trên cơ sở đó tìm ra định hướng phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ lập quy hoạch, trên cơ sở đó hoàn chỉnh các báo cáo theo đúng tiến độ đề ra; phân tích sâu hơn về lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tạo hành lang và dự địa phát triển cho các lĩnh vực khác; phân tích rõ các yêu cầu về nhiệm vụ, nguồn lực và tổ chức thực hiện trong từng khu vực kinh tế và các nhiệm vụ phát triển khác; làm rõ hơn lợi thế về giao thông của tỉnh; quy hoạch hệ thống logistics đồng bộ, toàn diện và phân cấp, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế, trong đó lưu ý tận dụng và phù hợp với

định hướng, chiến lược phát triển của hệ thống giao thông, kết cấu rõ trong các cấu phần và các vùng không gian kinh tế, phát huy được đặc sắc và lợi thế về giao thông thủy nội địa; quan tâm hơn đến phát triển kinh tế biển, tận dụng được dư địa để phát triển thủy sản chất lượng cao, du lịch biển; tiếp tục làm rõ hơn về định hướng phát triển Khu kinh tế Thái Bình tạo điểm nhấn trong thu hút đầu tư vào tỉnh; làm rõ hơn về liên kết vùng, động lực và yêu cầu phát triển đô thị.

Trên cơ sở nội dung hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn tập trung cao độ hoàn thành báo cáo đầu kỳ, làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo của việc lập quy hoạch tỉnh.

KHAI MẠC DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỬ...

(Tiếp theo trang 1)

của LLVT với vai trò nòng cốt xây dựng thể trận chiến tranh nhân dân, chiến đấu bảo vệ KVPT huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn "diễn biến

hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta; đồng thời, nhận thức sâu sắc hơn về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bồi dưỡng thêm những kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh và công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Đây cũng là dịp kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện; điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến phù hợp, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân

vững mạnh, xây dựng huyện thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.

Đồng thời với diễn tập KVPT huyện, các xã: Quang Trung, Vũ Quý, Quang Lịch, Hòa Bình và thị trấn Kiến Xương tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn. Công tác quán triệt

nhiệm vụ, chuẩn bị, luyện tập, động viên quân nhân dự bị được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và LLVT các địa phương chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo theo đúng kế hoạch đề ra.

Cuộc diễn tập KVPT huyện Kiến Xương năm 2021 diễn ra trong hai ngày 27 - 28/10.

Khánh thành nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng ngày 27/10, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết cho 3 hộ nghèo trên địa bàn huyện Hưng Hà. 3 hộ nghèo được khánh thành nhà đại đoàn kết là gia đình bà Trần Thị Úa, thôn Hợp Đồng, xã Hồng Lĩnh, gia đình bà Phạm Thị Hiền, thôn Tuy Lai, xã Minh Khai và gia đình bà Nguyễn Thị Huyền, thôn Phú Vinh, xã Độc Lập. Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình 30 triệu đồng để xây nhà.



Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho gia đình bà Trần Thị Úa, thôn Hợp Đồng, xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà).

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ huyện đã tặng quà các gia đình, động viên các gia đình nỗ lực vượt lên khó khăn trong cuộc sống. Thông qua hoạt động này, Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn lan tỏa hơn nữa tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống của hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

TIẾN HẢI

Triển khai phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Chiều ngày 27/10, UBND huyện Tiên Hải tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng.

Huyện Tiên Hải hiện có đàn trâu, bò, dê 4.520 con; đàn lợn trên 40.000 con; đàn gia cầm 1,5 triệu con... Hiện nay, một số địa phương trong tỉnh đã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Để bệnh dịch không xâm nhập vào địa bàn, huyện Tiên Hải đã chỉ đạo, quán triệt các xã, thị trấn, ngành chuyên môn nắm chắc tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh để có biện pháp phù hợp triển khai các biện pháp phòng, chống. Tăng cường quản lý chặt chẽ đàn lợn trên địa bàn đến từng trang trại, từng hộ gia đình, yêu cầu các tổ chức, hộ chăn nuôi khi có lợn ốm, chết bắt buộc phải báo cáo ngay với chính quyền địa phương và cơ quan thú y để lấy mẫu xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Nếu phát hiện đàn lợn có biểu hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi phải khẩn trương tổ chức khoanh vùng ổ dịch, thực hiện cách ly, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi để diệt trừ mầm bệnh. Các ngành liên quan cần tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ lợn, chỉ nhập lợn rõ nguồn gốc đã qua kiểm dịch vệ sinh, giết mổ, tiêu thụ.

Thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng, huyện Tiên Hải yêu cầu các địa phương từ ngày 25/10 - 25/11, đối với tất cả các khu vực, đối tượng thuộc diện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc phải được thực hiện theo đúng quy định, quy trình hướng dẫn. Bảo đảm tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm và các phương tiện, dụng cụ trong quá trình khử trùng, tiêu độc. Đặc biệt, chú trọng vệ sinh, khử trùng tại các ổ dịch cũ các bệnh viêm da nổi cục, bệnh dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, nơi có nguy cơ cao như khu vực giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm... Yêu cầu các địa phương tổ chức đồng bộ trên địa bàn quản lý, bảo đảm tháng vệ sinh, khử trùng đạt hiệu quả cao. Đến nay, huyện Tiên Hải đã cấp phát khoảng 1.900kg hóa chất cho các địa phương thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng.

MẠNH THẮNG

Khẩn trương khoanh vùng dập bệnh dịch tả lợn châu Phi

Trước những diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), các địa phương, đặc biệt các xã có dịch đang tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách, trọng tâm phòng, chống dịch.



Gia đình ông Phạm Văn Dũng, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc để phòng tránh bệnh dịch tả lợn châu Phi.

để chủ động bố trí đủ nguồn lực phòng, chống dịch, nhanh chóng khoanh vùng không để dịch lây lan và kéo dài.

Ông Phạm Văn Dũng, thôn Nam Cầu Nhân, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) cho biết: Trên địa bàn xã đã có 2 hộ có lợn mắc bệnh DTLCP nên gia đình tôi đã chủ động đóng cửa khu vực chuồng, phun tiêu độc nồng độ mạnh ngày 2 lần, tuyệt

đối không mua, sử dụng thịt và sản phẩm từ thịt lợn bên ngoài; hạn chế người ra, vào khu vực chuồng nuôi.

Từng phải chịu thiệt hại nặng nề bởi nhiều đợt bệnh DTLCP nên hiện nay nông dân toàn tỉnh đã nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Đối với các trang trại quy mô, chi phí đầu tư lớn thì vấn đề bảo vệ đàn vật nuôi

càng nghiêm ngặt. Anh Nguyễn Đắc Tường, xã Đông Phương (Đông Hưng) cho biết: Bệnh DTLCP rất nguy hiểm, chưa có vắc-xin phòng ngừa nên nguy cơ bùng phát cao. Chủ động phòng tránh dịch bệnh, trang trại thực hiện nguyên tắc "nội bất xuất, ngoại bất nhập", công nhân làm việc trực tiếp được bố trí ở ngay tại trang trại; xe vận chuyển thức ăn, hóa chất... ra

NGÂN HUYỆN